

ทันหุ้น - BAFS แยมปริมาณเต็ม น้ำมันพื้นตัว เข้าช่วงไฮซีซั่นไตรมาส 4/2560 คงเป้าปริมาณเติมน้ำมันปี นี้โต 4-5% หวังปลดล็อก ICAO หนุน เดินลงทุนโครงการท่อส่งน้ำมัน ภาคเหนือที่พิจิตร-ลำปาง ปัจจุบันคืบหน้า 27% ฟากโบรกมองปริมาณเติมน้ำมันสูง หนุนผลงานไตรมาส 3/2560 เด็บโต แนะแก๊งก์ไร เคาะ เป้า 50 บาท

นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาปริมาณการเติมน้ำมันปรับตัวดีขึ้น เข้าช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจในช่วงไตรมาส 4/2560 ซึ่งจะมีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น ในช่วงใกล้เทศกาลท่องเที่ยวที่จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยจำนวนมาก

ทั้งนี้ช่วงครึ่งปีแรกมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (DMK) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) รวม 49 ล้านคน แบ่งเป็นใช้บริการที่ดอนเมือง 17.7 ล้านคน ส่วนที่เหลือเป็นการใช้บริการที่สุวรรณภูมิ ทำให้บริษัทยังคงเป้าปริมาณการเติมน้ำมันปีนี้ เด็บโต 4-5% หรือ 5.8 พันล้านลิตร จากปีก่อนที่ทำได้ 5.65 พันล้านลิตร

BAFS ยอดเติมน้ำมันพุ่ง ไฮซีซั่นดันไตรมาส 4 พุ่ง



ประกอบเกียรติ นินนาท

● ย้ำรายได้ปีโต 5%

ขณะที่รายได้ปีนี้คาดว่าจะเติบโต 5% สอดคล้องกับปริมาณการเติมน้ำมัน ทั้งนี้สัดส่วนรายได้ปีนี้จะมาจากรายการเติมน้ำมันที่ 80% และธุรกิจท่อส่งน้ำมันนอกสนามบิน (FPT) อยู่ที่ 20% อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยบวกจากเรื่ององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่ดำเนินการปลดล็อกสีแดง สายการบิน

ส่วนโครงการท่อส่งน้ำมันภาคเหนือที่พิจิตร-ลำปาง มูลค่า 8 พันล้านบาท โครงการดังกล่าวเริ่มสร้างคลังน้ำมันที่จ.พิจิตรก่อน ส่วนท่อขนส่งน้ำมันนั้นจะเริ่มขยายจากระบบท่อขนส่งน้ำมันเดิมที่คลังน้ำมันบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ไปสิ้นสุดที่คลังน้ำมันพิจิตร ระยะทาง 367 กิโลเมตร

ส่วนโครงการในระยะที่ 2 จะวางท่อจากสถานีเพิ่มแรงดันกำแพงเพชร ถึงคลังน้ำมันลำปาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยมีระยะทาง 202 กิโลเมตร ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 27% คาดว่าแล้วเสร็จในต้นปี 2562 ส่วนโครงการท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 ปัจจุบันอยู่ระหว่างความชัดเจนแผนการลงทุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT

● โบรกเคาะเป้า 50 บาท

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ระบุ BAFS รายงานสถิติปริมาณน้ำมันที่บริษัทให้บริการ เดือน

สิงหาคม 2560 มีการเติบโตต่อเนื่อง โดยปริมาณเติมน้ำมันอยู่ที่ 484 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 1% เทียบกับเดือนก่อนและช่วงเดียวกันปีก่อน ทำให้ปริมาณเติมน้ำมันเฉลี่ยต่อวันในช่วงไตรมาส 3/2560 อยู่ที่ 15.8 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 6% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 4% ช่วงเดียวกันปีก่อน การฟื้นตัวของสถิติดังกล่าว ทำให้

คาดว่าจะเห็นผลประกอบการไตรมาส 3/2560 ฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนหน้าเช่นกัน จากสถิติปริมาณเติมน้ำมันที่ฟื้นตัวอย่างไรก็ดีแม้จะยังอยู่ในช่วง Low Season แต่การฟื้นตัวของธุรกิจการบินจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีนที่กลับมาฟื้นตัว ทำให้เชื่อว่า BAFS จะได้ประโยชน์จากปัจจัยดังกล่าว ราคาหุ้นที่ปรับลดลงก่อนหน้านี้ สอดคล้องกับสถิติปริมาณเติมน้ำมันที่ลดลงตามฤดูกาลในช่วงไตรมาส 2/2560 ที่ผ่านมา เชื่อว่าการกลับมาฟื้นตัวของสถิติดังกล่าวจะทำให้ BAFS กลับมามีความน่าสนใจในการลงทุน โดยแนะนำ "แก๊งก์ไร" เป้าหมาย 50 บาท